



ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

ตามที่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน ๔ ราย นั้น

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก จึงประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และภาคปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อ และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และภาคปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ)

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และภาคปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้รายงานตัวก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที และเมื่อรายงานตัวแล้วให้รออยู่ในสถานที่ที่กำหนดไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ และทยอยเรียกตัวเข้าไปรับการสัมภาษณ์

๓. ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และภาคปฏิบัติ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เหมาะสมตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๔. หากผู้ใดไม่มีรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการรับจ้างเป็นนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ภายในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ <http://www.samutprakan.cdd.go.th> และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ เข้าทำบันทึกข้อตกลงในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้นำสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จำนวน ๑ ฉบับ และอากรแสตมป์จำนวน ๗๐ บาท มาเพื่อประกอบในการทำบันทึกข้อตกลงด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวสุกานดา แสงวงษ์)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และภาคปฏิบัติ
เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
สอบวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

.....

ลำดับที่ สมัคร	ชื่อ - สกุล			ห้องสอบสัมภาษณ์/ สอบปฏิบัติ	ลำดับที่สอบ สัมภาษณ์
๐๐๑	นาย	วีรยุทธ	ภูทัตโต	ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ	๑
๐๐๒	นางสาว	บุษยมาศ	โหมดวัฒนะ	ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ	๒
๐๐๓	นาย	ศุภศิลาชัย	เสมียนเพชร	ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ	๓
๐๐๔	นาย	ธนันท์	จะพันธ์ุ	ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ	๔